

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 27 มีนาคม 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ศ.พ (. . ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ ให้กองทุนบำเหน็จ)ศ.พ (. . (บ้านาญข้าราชการเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติฯ

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2544

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ปัญหาของสมัชชาคนจน)

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2543 ระยะที่ 2 (เมษายน - กันยายน2543) ของกระทรวงกลาโหม

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ราย 2 สัปดาห์

เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

เรื่อง การพิสูจน์เขื่อนลำคันฉูร้าง

เรื่อง การดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังภาวะน้ำท่วมปี 2543

เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ตรีกัวตัวด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่อง สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

เรื่อง รายงานประจำปีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
พิษณุโลก เขตเลือกตั้ง ที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.... .ศ.

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พศ.
.... .ศ.พ (.. ฉบับที่) และ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

เรื่อง มาตรการปรับปรุงภาษีสรรพสามิต

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบ

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงพาณิชย์

ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล
ทราย พ .ศ.2527

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้แทนทางการค้าของไทย)Thailand Trade Representative)

ข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ

การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
องค์การคลังสินค้า

1. เรื่อง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

1. การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้แทนของกระทรวงการคลัง (ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) บรรยายภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยที่นายกรัฐมนตรีแจ้งที่ประชุมว่าจะนำเรื่องดังกล่าวนี้ไปพบประชาชนทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 เมษายนศกนี้ ในหัวข้อ "ความจริงประเทศไทย" เพื่อประชาชนจะได้วางแผนการดำเนินชีวิตและไม่ตื่นตระหนกหรือหลงทางกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า

2. หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งที่ประชุมว่า รัฐบาลได้แก้ไขปัญหามาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นได้มีมาตรการที่จะไม่ทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไป โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากนอกประเทศ

3. นายกรัฐมนตรีได้นำแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมมาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาคิดในเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ทางด้านการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ ที่ดินทำกิน ปริมาณน้ำฝน พื้นที่ชลประทาน ทางด้านความมั่นคง เช่น เส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าทำข้อตกลงกันได้ก็จะทำให้ปัญหาเรื่องชายแดนบรรเทาไป

4. สำหรับเรื่องมรดกของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ และเป็นที่น่าสนใจของประชาชนอย่างมาก นายกรัฐมนตรีได้หารือเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นว่าสมควรที่จะใช้อำนาจการบริหารของรัฐบาลในแง่กฎหมายที่จะดำเนินการได้ เช่น มาตรการทางด้านภาษี และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสั่งการให้อธิบดีกรมสรรพากรไปตรวจสอบความมืออยู่จริงของทรัพย์สิน ตลอดจนรายการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ ส่วนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) นั้น ให้ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของเงินว่า เข้าสู่มูลฐานความผิดของ ป.ป.ง. หรือไม่

นอกจากนี้ ได้มีมติที่จะจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการที่ร่ำรวยผิดปกติ โดยประชาชนสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ) เลขาธิการ ป.ป.ง. อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยจะเป็นหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องการชำระภาษี การกระทำผิดกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องการร่ำรวยผิดปกติก็จะส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของ ป.ป.ช.

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) ได้รายงานการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

5.1 นายเจียง เจ๋อ หมิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเห็นสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่แทรกแซงกิจการภายใน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมีเวทีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น

5.2 สำหรับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ลำไย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่า ทางจีนรับข้อเสนอเป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณะทำงานทั้งสองฝ่ายไปทำข้อตกลงกัน

5.3 รัฐบาลจีนเห็นด้วยในความร่วมมือไตรภาคีระหว่างจีนไทย ในการที่จะ-พมา-ร่วมมือแก้ไขปัญหาเสพติด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะเดินทางไปเยือนประเทศชิลี ซึ่งจะมีโอกาสพบปะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพมา เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว และจะเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ไปประจำสถานทูตของตนเองในประเทศทั้งสอง

5.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แจ้งให้ทราบว่า นายจู่ หง จี นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง ซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยเสมอภาค และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

พระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ.2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2532 ลำดับที่ 4 เพื่อนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พระราชบัญญัติฯ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในระบบความรับผิดตามกฎหมายเดียวกัน และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

4. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544

คณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เสนอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วใน ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

2. "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง" หมายความว่า กองทุนในระดับชาติ "กองทุน" หมายความว่า กองทุนหมู่บ้าน อีกทั้งชุมชนเมือง ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ กำหนดให้เป็นหมู่บ้านตามระเบียบนี้ "หมู่บ้าน" หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ "ชุมชนเมือง" หมายความว่า ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลในเขต ปกครองท้องที่พิเศษและชุมชนอื่น ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ

ทั้งนี้ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

3. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ" โดยมีชื่อย่อว่า กทบ. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรอง ประธานคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่สาม ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัดกระทรวง มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง พาณิชยกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ เลขาธิการ

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ จำนวนไม่เกิน 3 คน

ให้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ จำนวนอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็น กรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก เป็นบุคคลล้มละลาย คณะรัฐมนตรีมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน กรรมการผู้มีอาวุโสตามลำดับเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการมาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย การจัดตั้ง และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกองทุน
- 2) กำหนดแผนการจัดหาเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และแผนการจัดสรร ให้แก่กองทุน
- 3) จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี

- 4) กำหนดแผนงาน และอกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศในการจัดตั้ง และแนวทางการบริหารงานกองทุน
- 5) อกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน จัดหา และจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุน
- 6) อกระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และการบริหารกองทุน
- 7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้
- 8) อกระเบียบ คำสั่ง และประกาศอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
- 9) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสำนักงาน อาจมีคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือคณะกรรมการอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปช่วยปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลา หรือนอกเวลาก็ได้ อีกทั้งอาจกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้
- 10) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุน ให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น หรือตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

5. ให้มีสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
- 2) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
- 3) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการและของกองทุน
- 4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดตั้ง นโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุน
- 5) ดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุน และแนวทางการบริหารกองทุน

- 6) จัดให้มี หรือสนับสนุนให้มีการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน
 - 7) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและจัดการกองทุน
 - 8) ให้การสนับสนุน ปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การดำเนินงานกองทุน
 - 9) ดำเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และรายงานผลต่อคณะกรรมการดำเนินการในส่วนการบริหารกองทุน
 - 10) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการ
 - 11) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
-

5. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ปัญหาของสมัชชาคนจน)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เสนอ

สรุปได้ดังนี้

กรณีปัญหาเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขร่างข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference : TOR) โครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรประมงและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ำมูล ของ (ฉบับปรับปรุง) คณะทำงานเพื่อกลั่นกรองข้อเสนอการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรประมงและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ำมูล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรประมงและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา ของแม่น้ำมูล พิจารณาต่อไป

กรณีปัญหาเขื่อนสิรินธร คณะทำงานสำรวจพื้นที่บ้านโนนจันทร์เก่า อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี เป็นฝ่ายเลขานุการ ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการสืบหาเจ้าของที่ดินเดิม

6. เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2543 ระยะที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2543) ของกระทรวงกลาโหม

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2543 ระยะที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2543) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ภาพรวมงาน/โครงการสำคัญที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2543 ระยะที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2543) ตามแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 28 งาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

1.1 ส่วนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของคนไทย จำนวน 6 งาน/โครงการ ซึ่งมีงานที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและพลาสมาฯ เช่น การบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

ผลการดำเนินการ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง บริการทันตกรรมและบริการกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในสาขาที่มีความจำเป็นสูง เพื่อให้กำลังพลได้รับบริการตรวจวินิจฉัยและส่งต่อไปรักษาในสถานพยาบาลที่เหมาะสมอย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 9,645 ราย (ตั้งแต่ตุลาคม 2542 - มีนาคม 2543)

1.2 ส่วนที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน จำนวน 2 งาน/โครงการ ซึ่งมีงานที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการดำเนินการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือที่กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สามารถลดการเคลื่อนไหวของกลุ่ม/ขบวนการผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนืออย่างได้ผล ทั้งสนับสนุนสำนักงาน ป.ป.ส. ตามโครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว/ชุมชน โรงเรียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยคือการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาวิทยากรทหารบำบัดผู้ติดยาเสพติด และการจัดกิจกรรมทางเลือกส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสารเสพติด

1.3 ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง จำนวน 11 งาน/โครงการ ซึ่งมีงานที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา เช่น การปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินการ ได้ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" จำนวน 375 สระ และมีราษฎรเข้าร่วมโครงการศิลปาชีพ จำนวน 8,000 คน นอกจากนี้ ได้อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 80 หมู่บ้าน จำนวน 2,800 คน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถปลูกป่าได้จำนวน 20,000 ไร่ ส่งผลให้การตัดไม้ทำลายป่า ลดลง

1.4 ส่วนที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต จำนวน 3 งาน/โครงการ ซึ่งมีงานที่สำคัญ เช่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ เช่น การก่อสร้างถนนเชื่อมถนนพหลโยธิน - ถนนวัดลาดปลาเค้า (ผ่านพื้นที่ ร. 11) ช่วงที่ 1 งานระยะที่ 2

ผลการดำเนินการ งานระยะที่ 1 ประกอบด้วย งานจำนวน 10 งาน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2542 และได้ส่งมอบงานให้ผู้มีสิทธิรับมอบงานเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543 สำหรับงานช่วงที่ 1 ระยะที่ 2 ประกอบด้วยงานจำนวน 9 งาน เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 ผลงานถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2543 คิดเป็น 7.56%

2) ยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก เช่น การผลิตประกอบรถยนต์ขนาดเล็กเพื่อทดแทนรถยนต์บรรทุกขนาด ผ ดัน

ผลการดำเนินการ ได้วิจัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนภายในประเทศในการผลิตรถต้นแบบ เพื่อทดสอบการใช้งานในราชการทหาร ทั้งทดสอบรถต้นแบบ วางแผนผลิตประกอบเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยนำไปทดลองใช้งานขั้นต้นประมาณ 60 - 70 คัน ในปี 2544 นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการผลิตประกอบเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยที่ขาดอัตราตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 - 2547 ปีละประมาณ 300 คัน

1.5 ส่วนที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 งาน/โครงการ ซึ่งมีงานที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรือ

ผลการดำเนินการ สามารถลดความสูญเสียของแนวปะการังซึ่งเกิดจากการทิ้งสมอของเรือประมง เรือท่องเที่ยวได้ประมาณ 20% ของพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการอุทยานใต้ทะเล ทำให้แนวปะการังที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังและพืชใต้ทะเลได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้น นอกจากนี้ได้ปลูกซ่อมแซมและปลูกพันธุ์ไม้ประมาณ 60,800 ต้น และปลูกซ่อมแซมและปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน ประมาณ 80,680 ต้น ทั้งขยายพันธุ์เต่าทะเลได้ประมาณ 8,700 ตัว และหอยทะเลประมาณ 10,000 ตัว โดยได้ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ กรมประมง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

7. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอว่า มีการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น 308,574.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของวงเงินงบประมาณ 910,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ปรากฏว่า มีอัตราการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ 0.91

8. เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานการกู้เงินภายใต้ ECP Programme เพื่อนำมา Rollover เงินกู้ ECP ที่ครบกำหนด ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวงเงิน 14,850,000,000 เยน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ตามรายงานโดยกระทรวงการคลัง และจะได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กู้เงินดังกล่าวต่อจากกระทรวงการคลัง ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันไว้ และผลจากการกู้เงินดังกล่าว กฟผ. สามารถลดภาระดอกเบี้ยลง 392,808,613 เยน หรือร้อยละ 93.26 ต่อปี ซึ่งเทียบเท่าประมาณ 143,118,443 บาท

9. เรื่อง การพิสูจน์เชื่อนลำคั้นจั่ว

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการพิสูจน์เชื่อนลำคั้นจั่ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชน และเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสังคมชาคนจนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อพิสูจน์เชื่อนลำคั้นจั่ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื่อนลำคั้นจั่วประกอบด้วยข้อมูลการตรวจสอบภาคสนามแล้ว สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้

เชื่อนลำคั้นจั่วมีรอยร้าวบริเวณสันเชื่อนตามแนวยาวหลายสิบรอย และรอยร้าวตามแนวขวาง 4 รอย ทุกรอยได้มีการซ่อมแซมอุดรอยแตกแล้วโดยกรมชลประทานแล้ว

รูปทรงด้านหน้าเขื่อนบริเวณรอยต่อระหว่างลาดหินทิ้งและดินสันเขื่อน 3 รู ที่ราษฎรพบ กรมชลประทานได้ดำเนินการอุดเรียบร้อยแล้ว

การทรุดตัวของลาดหินทิ้งด้านเหนือน้ำมีปรากฏให้เห็นเป็นช่วง ๆ ไปนับสิบแห่ง

การทรุดตัวของลาดคันดินด้านท้ายน้ำปรากฏอยู่บริเวณเหนือลำน้ำเดิม

พบการรั่วซึมของน้ำบริเวณสันเขื่อนด้านท้ายน้ำ 3 แห่ง คือ บริเวณ กม .0+790 กม . 1+500 บริเวณร่องลำคั้นจุเดิม และบริเวณทางระบายน้ำล้น

ข้อมูลจากการเดินระดับของกรมชลประทานตามจุดที่ตั้ง surface settlement point 16 จุด บนสันเขื่อนแสดงว่าเขื่อนลำคั้นจุทรุดตัวมากที่สุดบริเวณ SP5 0+920 U/S = 14 ซม. เหนือร่องลำน้ำเดิม ขนาดของการทรุดตัวมากที่สุดคือ .14 ซม. ในช่วงระยะเวลา 4 ปีครึ่ง

ข้อมูลระดับน้ำท้ายเขื่อนจากบ่อสังเกตการณ์ 6 บ่อ แสดงว่าการขึ้นลงของระดับน้ำท้ายเขื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ

เนื่องจากไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของดินสันเขื่อนและข้อมูลการตรวจวัดแรงดันน้ำในฐานรากและในตัวเขื่อนทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนได้ แต่จากข้อมูลการเดินระดับของกรมชลประทานเท่าที่มีอยู่จะสรุปได้ในเบื้องต้นว่า ขณะนี้เสถียรภาพของเขื่อนลำคั้นจุอยู่ในสภาพดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้กรมชลประทานพิจารณาติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแรงดันน้ำ (Piezometers) ภายในส่วนต่าง ๆ ของตัวเขื่อนและฐานรากของเขื่อนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนในรายละเอียด โดยเสนอไว้เป็นข้อมูลให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการต่อไป

10. เรื่อง การดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังภาวะน้ำท่วม ปี 2543

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังภาวะน้ำท่วม ปี 2543 ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการเงิน กรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการโอนเงินทุนหมุนเวียนประจำเศรษฐกิจสงเคราะห์ (ทปศ.3) ไปตั้งจ่ายให้แก่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2544 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อให้สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเบิกจ่ายให้แก่ประชาชนกุ่มไปประกอบอาชีพ

2. ด้านอื่น ๆ

2.1 ความเป็นไปได้ในการนำเงินกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แล้ว ไม่สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมโดยตรงได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนและสถานประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

- 1) รัฐบาลสามารถออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินจากสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ โดยสำนักงานประกันสังคมสามารถซื้อพันธบัตรได้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
- 2) สำหรับการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม นั้น ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถานประกอบการผ่านบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) โดยซื้อหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะได้ประสานขอความร่วมมือกับบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อยืดหยุ่นหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม

2.2 ความเป็นไปได้ในการผ่อนผันการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน รวมทั้งเบี้ยปรับ

สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วไม่สามารถเลื่อนกำหนดการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยยกเว้นเบี้ยปรับได้ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 47 กำหนดว่าทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามจำนวนที่ต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน ดังนั้น ในช่วงที่สถานประกอบการได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมจนไม่สามารถดำเนินกิจการได้ และไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างจึงไม่ต้องนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและไม่มีเบี้ยปรับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

สำหรับการเลื่อนกำหนดการนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการออกประกาศเลื่อนกำหนดชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2544 สำหรับนายจ้างในท้องที่ จังหวัดสงขลา จากเดิมภายในเดือนมกราคม 2544 เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย

11. เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกีว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตุรกี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถปรับปรุงถ้อยคำในร่างความตกลงฯ ที่ไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงสาระของร่างความตกลงฯ

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ในนามรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ ร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การวิจัย พัฒนา การจัดประชุม การดำเนินโครงการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ

12. เรื่อง สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานกรุงเทพ แห่งที่ 2 (กทก.) เสนอ สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ได้มอบนโยบายที่สรุปได้จากความเห็นชอบของที่ประชุม ให้กระทรวงคมนาคม การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) และบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) รับผิดชอบดำเนินการโดยเร่งด่วนบนหลักการและพื้นฐานที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

1.1 ให้ บทม. บริหารและจัดการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดให้มีงานพิธีเฉลิมฉลองใหญ่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547

1.2 ในกรณีที่ บทม. ไม่สามารถดำเนินการให้สนามบินสุวรรณภูมิเปิดบริการได้สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2547 ให้ ทอท. ใช้งบ 2 ที่ได้เตรียมไว้แล้ว โดยใช้ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพที่ดอนเมือง รองรับผู้โดยสารไปก่อนอีก 1 ปี ซึ่งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประธานกรรมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้ยืนยันในที่ประชุมแล้วว่าสามารถทำได้

จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2548 โดยไม่กระทบต่อการสูญเสียความเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคของไทย ทั้งนี้ ให้ บทม. คงกำหนดการเรื่องพิธีเฉลิมฉลองในข้อ 1 ไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง

1.3 ให้ บทม. ใช้แบบก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินของกลุ่มบริษัท Murphy-Jahn, Inc., TAMS Consultants, Inc. และ ACT Consultants Co. Ltd. (MJTA) โดยให้ บทม. ประสานงานกับ MJTA ทำการปรับปรุงแก้ไขแบบให้มีสัดส่วนของการใช้วัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศน้อยกว่าวัสดุที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในอัตราส่วนประมาณ 20 ต่อ 80 ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการประหยัดเงินตราต่างประเทศและให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศ ยกเว้นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องกลตามมาตรฐานสากลที่ผลิตในประเทศไม่ได้ ทั้งนี้ แบบของ MJTA ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต้องมีราคาค่าก่อสร้างต่ำกว่าวงงบประมาณที่กำหนดไว้

1.4 เมื่อ MJTA ปรับปรุงแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว ให้ บทม. ส่งแบบของ MJTA ขอความเห็นชอบจากธนาคารที่จะให้เงินกู้ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) โดยเร็ว และให้นำแบบที่แก้ไขแล้วนี้ออกประกวดราคาต่อไป

1.5 เพื่อให้การประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินดำเนินไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมอย่างชัดเจน จึงให้ บทม. ประกาศยกเลิกแบบที่ บทม. เรียกว่า Fall Back Design (Bid 2) โดยให้ผู้เข้าประกวดราคาเสนอราคาแบบของ MJTA (Bid 1) ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเพียงแบบเดียว และให้ บทม. เชิญผู้รับเหมาก่อสร้างที่ผ่าน Pre-qualification (P.Q.) หรือผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 9 ราย เข้าร่วมเสนอราคาใหม่

1.6 ในการประกวดราคาค่าก่อสร้าง ให้ บทม. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยให้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

2. ให้กระทรวงคมนาคมและ บทม. กำหนดแผนดำเนินงานตามนโยบายโดยเร่งด่วนที่สุด หากงานส่วนใดที่สามารถดำเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วขึ้น ก็ให้ดำเนินการไป ทั้งนี้ ให้รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ทราบทุกระยะด้วย

13. เรื่อง รายงานประจำปีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ รายงานประจำปี 2542 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2542

1.1 งานวิจัยและพัฒนาสื่อกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดการและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับโรงเรียนให้ก้าวทันกับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ได้เตรียมแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาพื้นฐาน 12 ชั้นปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจัดทำกรอบโครงสร้างมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ และจัดทำต้นแบบสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ

1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีการจัดอบรมเตรียมวิทยากรแกนนำชุดใหม่และเพิ่มพูนความรู้วิทยากรแกนนำชุดเดิม อบรมครูทั่วไปและประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน นอกจากนี้ สสวท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออบรมครูเฉพาะด้านอีก

1.3 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเป็นเวลา 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) อีก 1 ปี เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปปฏิบัติวิชาชีพครู การดำเนินงานในปี 2542 ได้คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา จำนวน 264 คน รวมผู้รับทุนที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2542 จำนวน 1,487 คน

1.4 งานพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการสรรหานักเรียนที่มีแววจริยะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) เพื่อนำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ในปี 2542 คัดเลือกนักเรียนได้ 1,442 คน จากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สรรหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.5 งานส่งเสริมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้ดำเนินการอบรมเข้มผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ครั้ง จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ โอลิมปิก จำนวน 22 คน ในปี 2542 สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก ครั้งที่ 31 มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน 196 คน

จาก 51 ประเทศ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จและได้รับความชื่นชมจากประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันมาก

2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2543 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานปี 2543 ดังนี้

2.1 จัดทำแผนแม่บทของ สสวท. ระยะ 5 ปี (2545 - 2549)

2.2 พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูโดยผ่านเครือข่ายวิทยากรแกนนำครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิและสมาคมวิชาการและเครือข่ายอื่น ๆ

2.4 พัฒนาและส่งเสริมแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงาน

2.5 ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และการประเมินมาตรฐานสื่อการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

2.6 ส่งเสริมและร่วมมือในการดำเนินงาน พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชน

3. ฐานะทางการเงินในรอบปี 2542 มีดังนี้

3.1 สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 635,892,733.46 บาท

3.2 หนี้สินและทุน 635,892,733.46 บาท

3.3 รายได้ 776,266,845.90 บาท

3.4 ค่าใช้จ่าย 573,346,119.66 บาท

ทั้งนี้ ทำให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น 202,920,726.24 บาท ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชี รับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

14. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า ได้รับแจ้งจากพรรคไทยรักไทยว่า นายวีระ บัณฑิตวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544 เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงหนึ่งตำแหน่ง และเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร จำเป็นต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 119 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2544 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ เพื่อให้มีระยะเวลาจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างน้อยสามสิบห้าวันนับแต่ตำแหน่งว่าง

15. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและรับทราบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (คกก. 5) เสนอแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการพิจารณา กลั่นกรองเรื่อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อลดภาระและปริมาณเรื่องเพื่อพิจารณาและ วาระจรในการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจากการพิจารณาเรื่องที่เสนอตามช่องทางปกติ แล้ว กรรมการแต่ละท่านยังสามารถเสนอเรื่องในลักษณะเชิงรุกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเรื่องที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชิงรุก ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาติ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ มาดำเนินการสานต่อในรายละเอียดของการดำเนินการให้บังเกิดผลเป็น รูปธรรมได้อีกด้วย

2. นายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนให้คณะกรรมการกลั่นกรองทั้ง 5 คณะ เป็นกลไกที่จะ ช่วยกลั่นกรองเรื่อง que เข้าสู่การพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ จะลดปริมาณเรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องในวาระจำทั้งประเภททราบและพิจารณาลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สมควรเน้นย้ำให้การเสนอเรื่องที่สำคัญและมี

ปัญหาหรือผลกระทบเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ก่อนที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อนอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะต้องเป็นกลไกสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ มิใช่สกัดกั้นให้เรื่องดำเนินการช้าลงแต่อย่างใด

3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว ควรเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือพิจารณาในวาระปกติ หรือวาระเพิ่มเติม แต่ไม่ควรเสนอเป็นวาระจร คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีความรอบคอบ ถี่ถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด เพื่อลดปริมาณเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะวาระจร ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนควรให้ความสำคัญและใช้กลไกคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อย่างเต็มที่

2. เพื่อให้เรื่องที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชิงรุกในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาติ มีการสานต่อและเชื่อมกับการดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ครบวงจร สมควรให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทุกคณะพิจารณารายเรื่องที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชิงรุกฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อในรายละเอียด

3. เห็นควรให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทุกคณะรับมติดำข้อ 1 - 2 ไปดำเนินการด้วย

16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (คกก. 5) เสนอ ผลการประชุม คกก. 5 ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2544 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

1. กรอบการดำเนินงานของ คกก. 5 ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบการดำเนินงานของ คกก. 5 ดังนี้

1.1 เรื่องที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ คกก. 5 มี 3 กลุ่ม คือ

1) เรื่องสำคัญที่ต้องกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร สถาบันการเงิน การผลิต การเกษตร การอุตสาหกรรม การลงทุน การหารายได้เข้าประเทศ การนำเข้าและส่งออกสินค้า

2) เรื่องสำคัญที่ต้องประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะ ที่เป็นมาตรการหรือแนวทาง ตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตามข้อ 1) ทั้งนี้เรื่องเชิงรุกเหล่านี้ อาจมาจากการริเริ่มของคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหา แรงกดดันของชาติ ที่ประชุมทุกวันจันทร์ก็ได้

3) เรื่องที่เป็นบทบัญญัติในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 83 มาตรา 84 และมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญ

1.2 แนวทางการทำงาน

1) การเสนอเรื่อง เรื่องที่ คกก. 5 จะพิจารณาจะมาจาก 3 ทาง คือ เรื่องที่มาจาก กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เรื่องที่เสนอโดยกรรมการ โดยความเห็นชอบของประธาน และเรื่องที่คณะกรรมการกลั่นกรองคณะอื่นขอให้ พิจารณา โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะแจ้งเวียนขอความเห็นจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาจัดระเบียบวาระและขออนุมัติจากประธานกรรมการฯ

2) การวิเคราะห์ ฝ่ายเลขานุการฯ (สศช.) จะประมวลความเห็นจากหน่วยงานที่ สลค. ได้ แจ้งเวียนขอความเห็น และจะวิเคราะห์เบื้องต้นเสนอต่อ คกก. 5 เพื่อพิจารณาตัดสินและมีมติ

3) การเสนอมติของคณะกรรมการฯ สลค. จะเสนอเรื่องที่ผ่านมาการพิจารณาของ คกก. 5 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี

1.3 วันเวลาและสถานที่ประชุม ทุกวันพุธ เวลา 09.00 น. สำหรับสถานที่ประชุมจะใช้ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ชั้น 3 หรือห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ตามความ เหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทั้ง 5 คณะฯ เพื่อให้คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรีให้มีความรอบคอบและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อลดปริมาณเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะวาระจร ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนควรให้ความสำคัญและ ใช้กลไกคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อย่างเต็มที่

2. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2544 ที่ประชุมรับทราบภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2544 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ทั้งนี้ เป็นการรายงานข้อมูลเดียวกับที่คณะรัฐมนตรี ได้รับทราบเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2544

3. หัวข้อเรื่องที่น่ามาบรรจุในวาระการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอให้ คกก. 5 พิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเห็นชอบว่าในเบื้องต้นหัวข้อเรื่องที่ คกก. 5 สมควรที่จะนำมาพิจารณาในโอกาสแรก ๆ ควรเป็นเรื่องต่อไปนี้

3.1 การพัฒนาความสามารถในการเพิ่มรายได้จากการส่งออก

3.2 การเพิ่มความสามารถในการหารายได้จากการท่องเที่ยว

3.3 การส่งเสริมการนิคมไทย

3.4 การลดการนำเข้า

3.5 การแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

3.6 การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

3.7 ดุลบัญชีเดินสะพัด

ทั้งนี้ ใต้ให้ความสำคัญแก่ข้อ 3.1 - 3.3 เป็นลำดับแรก โดยให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องเหล่านี้ไปดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำมาตรการแนวทางเชิงรุก โดยเมื่อมีความพร้อมแล้วก็ให้เสนอ คกก. 5 พิจารณาต่อไป

17. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ ซึ่งประเทศไทยประสงค์ที่จะเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว โดยได้กำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่องค์การ เจ้าหน้าที่ขององค์การ ผู้สังเกตการณ์ เอกสาร สถานที่ สารตัวอย่าง อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย

2. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 กำหนดให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี"

2.2 กำหนดให้การมีมติหรือการให้ความเห็นของคณะกรรมการ การให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศอื่นประกอบด้วย

2.3 กำหนดให้ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการและกำหนดให้ตัวการผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษในราชอาณาจักร

18. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อน จำนวน 45 ฉบับ

1.1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรทุกฉบับไม่แจ้งยืนยันไปยังรัฐสภา เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาอาจล่าช้ากว่าการเสนอเรื่องเข้าไปใหม่ แต่ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงเจ้าของเรื่องเคยยืนยันมาแล้วว่าให้ดำเนินการต่อไป โดยไม่มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมในสาระสำคัญ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่โดยใช้หนังสือของกระทรวงเจ้าของเรื่องที่รัฐมนตรีลงนามยืนยันไว้เดิมได้ และให้กระทรวงเจ้าของเรื่องจัดส่งเอกสารให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป หากกระทรวงเจ้าของเรื่องยังไม่เคยแจ้งยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่ประสงค์จะดำเนินการต่อไปโดยไม่มีการขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ให้รับนำเสนอรัฐมนตรีลงนามยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน หากมีการแก้ไขให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวาระอื่นของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่กระทรวงยืนยันให้ดำเนินการต่อไปแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปได้ หากกระทรวงจะยืนยันแต่ยังไม่แจ้งยืนยัน ให้รีบแจ้งยืนยันไปยังสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2544 เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

2. ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อน จำนวน 34 ฉบับ

2.1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรทุกฉบับไม่แจ้งยืนยันไปยัง
รัฐสภา

2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวาระ 2 ของสภาผู้แทนราษฎรที่กระทรวงยืนยันให้
ดำเนินการต่อไปแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปได้ หากมี ร่างพระราชบัญญัติใดที่กระทรวง
ที่เกี่ยวข้องจะยืนยันแต่ยังไม่แจ้งยืนยัน ให้รีบแจ้งยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2544 เพื่อส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

3. ร่างพระราชบัญญัติที่มีสิทธิเลือกตั้งเสนอ จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
สภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะดำเนินการต่อไป ให้ส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

4. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว ตาม
บัญชีรายชื่อแนบท้าย ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
ด้วยแล้ว

รายชื่อร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนเสนอ ส่ง ปสส. พิจารณา

1. สำนักนายกรัฐมนตรี รวม 3 ฉบับ คือ

1.1 ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ค้างการพิจารณาสภา
ผู้แทนราษฎร วาระที่ 2

1.2 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน มีอำนาจยกเว้นภาษีเงินได้ฯ) ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

1.3 ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ค้างการ
พิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 2

2. กระทรวงการคลัง รวม 5 ฉบับ คือ

2.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การจัดตั้ง
เขตปลอดอากร) ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

2.2 ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การจัดตั้งเขตปลอดอากร) ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

2.3 ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

2.4 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

2.5 ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ค้างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2

4. กระทรวงคมนาคม รวม 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

5. กระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ คือ

5.1 ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

5.2 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

6. กระทรวงยุติธรรม รวม 3 ฉบับ คือ

6.1 ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

6.2 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเสนอด้วยรวมเป็นฉบับเดียวกัน) ค้างการพิจารณาวุฒิสภาวาระที่ 1

6.3 ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภาวาระที่ 1

7. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

8. ราชบัณฑิตยสถาน รวม 3 ฉบับ คือ

8.1 ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภาวาระที่ 1

8.2 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

8.3 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

9. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ค้างการพิจารณาวุฒิสภา วาระที่ 1

รายชื่อร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนเสนอส่ง ปสส. พิจารณากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 4 ฉบับ คือ

1. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. (นายประกิจ พลเดช และนายมนตรี ด้านไพบูรณ์ เป็นผู้เสนอ) ค้างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2

2. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. (นายตรีพล เจาะจิตต์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ค้างการพิจารณา สภาผู้แทนราษฎรวาระที่ 2

3. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. (นายสุรสิทธิ์ นิติวฒิวรรักษ์ และนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) ค้างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2

4. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. (นายบุญช่วย ภูจินาพันธ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ค้างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรวาระที่ 2

รายชื่อร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอส่ง ปสส. พิจารณา

1. ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 64,368 คน เป็นผู้เสนอ โดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ค้างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1

2. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 52,698 คน เป็นผู้เสนอ) ค้างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2

19. เรื่อง มาตรการปรับปรุงภาษีสรรพสามิต

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการปรับปรุงภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าประเภทสุราและยาสูบ ดังนี้

1. เพิ่มภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์จากอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 55
2. เพิ่มภาษีสุราแช่ชนิดไวน์องุ่น (Wine) และสปาร์กกิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น (Sparkling Wine) จากอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60
3. เพิ่มภาษีสุราประเภทวิสกี้จากอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 35 หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 150 บาทแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็นอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 45 หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 240 บาทแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
4. เพิ่มภาษีสุราประเภทบรันดีจากอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 25 หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 150 บาทแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็นอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 30 หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 190 บาทแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
5. เพิ่มภาษีสุราพิเศษประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากวิสกี้และบรันดีจากอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 35 หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 150 บาท แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็นอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 45 หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 240 บาทแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
6. เพิ่มภาษีสุราผสมและสุราปรุงพิเศษจากอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 35 หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 150 บาทแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เป็นอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 45 หรืออัตราตามปริมาณ ลิตรละ 240 บาทแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
7. ปรับค่าแสตมป์ยาสูบชนิดบุหรี่ยิกาแรตจากอัตราตามมูลค้ำร้อยละ 71.5 เป็นร้อยละ 75

ทั้งนี้ มาตรการตามข้อ 1 - 6 จะต้องออกกฎกระทรวง โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เพื่อกำหนดอัตราภาษีสุราที่ใช้ในการจัดเก็บ

มาตรการตามข้อ 7 จะต้องออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เพื่อกำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบที่ใช้ในการจัดเก็บ

มาตรการดังกล่าวจะมีผล ดังนี้

1. รัฐจะมีรายได้จากการใช้มาตรการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 7,479 ล้านบาท
2. เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่บริโภคแล้ว ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี

3. ช่วยแก้ไขบรรเทาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้ดีขึ้น

4. ช่วยเสริมสร้างควมมีวินัยทางการคลังให้แก่รัฐบาลอันจะนำมาซึ่งมีความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

20. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ยืนยันให้ส่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่หนึ่งต่อไป เนื่องจากเห็นว่าป็นร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกรได้อย่างดี แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและชีวิตเกษตรกรจำนวนมาก การผลักดันร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 3 วาระภายในคราวเดียวของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา อาจขาดความรอบคอบและมีจุดอ่อนซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อนำไปปฏิบัติจริง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นพ้องกับคณะกรรมการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวว่าจะพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้มั่นคงต่อไป

21. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำมันดิบ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามผลการประชุมหารือที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทริยานันท์) เป็นประธาน ดังนี้

1. อนุมัติให้ชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อนำไปสำรองจ่ายในการผลิตนม ยูเอชที เก็บไว้ในช่วงปิดภาคเรียนกล่องละไม่เกิน 5 บาท จำนวน 100 ล้านกล่อง เป็นเงิน 500 ล้านบาท

2. ปี 2544 ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถ่ายโอนงบประมาณมาจัดซื้อน้ำมันพร้อมดื่ม ยูเอชที โดยให้สำนักงานประมาณดูแลในเรื่องการเบิกจ่าย

3. ในปีงบประมาณ 2545 เห็นควรให้ส่วนราชการต่าง ๆ จัดตั้งงบประมาณในโครงการอาหารเสริม (นม) เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 200 วัน เป็นปีละ 230 วัน และให้องค์กรชุมชน

ท้องถิ่นและสถาบันครอบครัวสมทบเพิ่มอีก 30 วัน เพื่อให้ในโครงการนี้มีกำลังซื้อนมพร้อมดื่มได้ตลอดปี และทำให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารจากนมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาเป็นอย่างต่อเนื่อง

4. ให้ตั้งคณะกรรมการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวินัยนันท์) เป็นประธาน พิจารณาองค์รวมในเรื่องการจำหน่ายนํ้านมดิบของเกษตรกร และดูแลในเรื่องคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

22. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรชุดใหม่ จำนวน 8 คน แทนกรรมการเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดสองปีตามวาระในวันที่ 4 เมษายน 2544 โดยให้แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2544 เป็นต้นไป ดังนี้ นายสุรชัย ศิริมัย ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จังหวัดชลบุรี เป็นกรรมการผู้แทนสหกรณ์การเกษตร นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธาน

คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และกรรมการเกษตรกรประกอบด้วย นายเยื่อน อินทร์เลิศ นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช กรรมการบริหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายปรีดา ลักษณะ วัฒนสินธุ์ ที่ปรึกษาขุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการอื่นประกอบด้วย นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายบุญมี จันทรวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นางสาวสพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายวิฑูร ตุลยานนท์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ 10 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2543
2. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ 10 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2544

3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวธิดาภรณ์ ณ สงขลา ทันตแพทย์ 9 วช ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ 10 วช ด้านทันตกรรม กลุ่มงานและส่วนราชการเดิม ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2543
2. นายอาคม เขียรศิลป์ นายแพทย์ 9 วช ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กลุ่มงานเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วช ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กลุ่มงานและส่วนราชการเดิม ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2543

4. กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอัยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ให้แต่งตั้ง นายถิรวิทย์ สุพานิช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอัยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทน นายวิรัช ชีพสมทรง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป

5. ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ ดังนี้ 1) นายประชา มาสินนธ์ 2) นายพงศกร เลาหวิเชียร

6. ผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 60/2544 ซึ่งแต่งตั้ง นายประจวบ ไชยสาส์น เป็นผู้แทนทางการค้าของไทย (Thailand Trade Representative) และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตอาเซียนและประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. เจรจาทางการค้า ภาษีอากร การนำเข้า การส่งออก การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ

2. ให้ข้อมูลทางการค้าและการลงทุนเกี่ยวกับประเทศไทย และการชี้แจงทำความเข้าใจ เมื่อปรากฏว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อน อันอาจกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศหรือการลงทุนในประเทศไทย

3. ให้รายงานผลการปฏิบัติภารกิจต่อนายกรัฐมนตรีทุกครั้ง ที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นหรือ เมื่อครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

โดยให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวย ความสะดวกในการเดินทาง การออกหนังสือรับรองแสดงตน สนับสนุนข้อมูลและเอกสาร ตลอดจนการให้เกียรติยศต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

7. ข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 63/2544 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ซึ่งแต่งตั้ง นายนิกร จ่านอง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2544

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 64/2544 เรื่อง ข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นายอำนาจชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ 2.นายสุฤษดิ์ ประดับศรี 3. นายเกษม สรศักดิ์เกษม 4. นายประสาร เรืองสุขอดม 5. นายสุรัชย์ ทิณ เกิด 6. นายประเชิญ เหลืองอ่อน และ 7. นายวินยา มกรพงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป

8. ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นายประดาป พิบูลสงคราม อธิบดีกรมสารนิเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเศรษฐกิจ แทนนายกอบศักดิ์ ชุติกุล ซึ่งลาออกจากราชการ

2. นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรง ตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศ แทนนายประดาป พิบูลสงคราม

3. นายสุรพงษ์ ชัยนาม อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง แทนนายจรูญ สิงหเสนี

4. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก แทนนายสุรพงษ์ ชัยนาม

5. นายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แทนนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

9. การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2544 เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา ณ สาธารณรัฐชิลี ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2544 และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2544 และรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) จะเดินทางไปกล่าวปาฐกถาในการประชุม Mekong Tourism Forum ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2544

10. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าใหม่ จำนวน 10 คน โดยมีนายมนูญ จรุงพร เป็นประธานกรรมการ ร้อยโท สุขาย เขาววิศิษฐ์ เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นประกอบด้วย นายสมเกียรติ เจริญกุล ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายการุณ กิตติสถาพร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ นายสุทธิพร จีระพันธุ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกนที ทองดี นายพิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ นายบัณฑิต รัชวัฒนธานินทร์และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป
